

รายงานการประชุมการบริหารจัดการ  
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔  
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ Zoom Meetings App

**รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม**

๑. นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล	ประธาน
๒. นางโสภิตา ตั้งวรารางกูร	เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.สตูล)	
๓. นายเอกพล เหมรา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษฯ	
๔. นายเสรี พงศ์นฤเดช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(รอง.นพ.สสจ.สตูล)	
๕. นายวราวุธ วรณวิไล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล)	
๖. นพ.สุพล เจริญวิทย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนโดน	
๗. นพ.ปวิตร วัฒนชานนท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู	
๘. นพ.พันธ์เชษฐ์ บุญช่วย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ	
๙. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒน์กุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า	
๑๐ นายภาชิต พิศาลสุทธิกุล	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ	
๑๑ นางสาวมาลัย พัฒนศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ	
๑๒ นางอรนุช นรารักษ์	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคฯ	
๑๓ นายประพันธ์ ด้วยกาแด	หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ	
๑๔ นายยุทธพงษ์ ตันทเสนีย์	รก. หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ	
๑๕ นายมะรอฟี เจ๊ะสื่อแม	รก. หัวหน้างานระบาดฯ	
๑๖ นายพิทักษ์ หวังชัย	แทน สาธารณสุขอำเภอเมือง	
๑๗ นายสมชาย เรืองแก้ว	สาธารณสุขอำเภอทุ่งหว้า	
๑๘ นายเจนฤทธิ์ รอดฤกษ์	รก. สาธารณสุขอำเภอละงู	
๑๙ นายธีระยุทธ เกียรติธนภูษิต	รก. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ	เลขการ
๒๐ นายจักรพงศ์ แผล่ทองคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายเกษม ไพรสุยัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
---------------------	-----------------------------

**เปิดการประชุม** เวลา ๑๑.๑๐ น.

**สสอ.เมือง** - รายงานจำนวนผู้ป่วย ๖ ราย จากบ้านควน ๓ รายแรกเป็นบุตรและภรรยาของช่างจากโตโยต้า สงขลา กักตัวใน LQ อยู่แล้ว อีก ๒ ราย จากหมู่ ๗ และหมู่ ๑ เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ของเคสบ้านควนเดิม อีก ๒ ราย เป็นสามีภรรยาภูมิลำเนาเดิมอยู่ หมู่ ๑ คลองขุด มาจากนครปฐมแจ้งความจำนงขอมารักษาตัวที่ รพ.สตูล ได้ประสานงานให้เข้ารักษาที่รพ.สตูลแล้ว ไม่มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน อีก ๒ ราย เป็นเคสสัมผัสช่างโตโยต้า เช่นกัน อยู่ตำบลควนขันและตำบลพิมาน ความปลอดภัยของทุกรายที่หมอบรรลุได้ลงไปดูแลเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**สสอ.ทุ่งหว้า** - เหตุการณ์แรกมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๑ ราย ผล swab เป็น Negative ได้ควบคุมจำกัดพื้นที่ HQ บ้านพักของตำรวจ

-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๑ ราย เดินทางกลับมาจากจังหวัดชุมพร ได้ swab แล้ว ยังไม่ทราบผล ไม่มีผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุ่งดินลู่มและเขาแดง ได้เข้าไปดำเนินการในการควบคุมโรคให้เข้า LQ ตำบลป่าแกบ่อหินเรียบร้อยแล้ว และมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับรพ.สต.น้ำพุเตรียมเรียบร้อยแล้ว

**ผู้ช่วยวรายุส วรรณวิไล** - เคสแรกแม้ผลจะ Negative ขอให้กักตัวใน HQ จนครบตามระยะเวลาที่กำหนด  
**มติที่ประชุม** รับทราบ

**สสอ.ควนโดน** - เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ส่ง swab เพิ่ม ๑๔ ราย ปลอดภัย ๑๒ ราย รอยืนยัน ๒ ราย และทราบผลเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่า positive ทั้ง ๒ ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ๖๘ ราย ผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ใน LQ และ HQ เข้มขันที่ดูแลตั้งแต่เริ่มต้น

- จากกรณีเด็กชายจากหมู่ ๑๐ บ้านควนเรือ อ.ควนกาหลง แต่สิทธิรักษาอยู่ อ.ควนโดน เพิ่งทราบผลว่าติดเชื้อเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่ก่อนหน้านี้ได้มารักษาอาการปวดท้อง ที่รพ.ควนโดน ได้สืบประวัติพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Cluster ที่บ้านควนไต้ Admit ที่รพ.ควนโดน ๑ คืน ผล swab เป็น Negative ได้ discharge กลับไปอยู่ HQ และ Swab ใหม่เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทราบผล Swab เป็น positive วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผลพวงต่อมาก็คือ HQ ที่บ้านมีพ่อและแม่ที่ตั้งครรภ์ ซึ่งแม่ได้มาฝากครรภ์ที่รพ.สต.ควนโดน วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับฝากครรภ์ต้องกักตัวที่บ้าน

- มีผู้เดินทางเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยงสูงหลายคน ซึ่งได้นำเข้าไปอยู่ LQ ทั้งหมด มีผู้เดินทางมาจากนราธิวาสมาเยี่ยมญาติที่รพ.สตูล แต่รับทราบว่าบุตรชายที่นราธิวาสมีผลตรวจเป็น positive จึงขอกักตัวเองที่ LQ ควนโดน นับเป็นตัวอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม

- มีปัญหาเชื้อแม่ติดเชื้อ แต่ลูกยังไม่ติดเชื้อ ๒ ราย แม่ติดเชื้อทั้ง ๒ ราย แต่ลูกอายุ ๑ ปี+ และ ๒ ปี+ ยังไม่ติดเชื้อ จึงยังไม่สามารถส่งเข้ารพ.สนามได้ในทันที เนื่องจากหากไม่ทราบผลของลูกซึ่งส่ง swab เมื่อ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คงจะทราบผลวันนี้ ทำให้เกิดครบล่าช้า เพราะไม่สามารถเข้ารพ.สนามได้ หากไม่ใช่เป็นผู้ป่วย ต้องดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

**ผู้ช่วยวรายุส วรรณวิไล** - นพ.สสจ.สตูลรับทราบและคงจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

**กลุ่มงานประกันฯ** - อาจจะใช้แนวทาง Home Isolation แต่ต้องหารือกับทางโรงพยาบาล เรื่องการดูแลที่บ้าน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสป.สข.ได้ ต้องพิจารณาที่หน่วยงานด้วยความเหมาะสมหรือไม่ โดยให้ทำ Home Isolation ของแม่ก่อน อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้

**มติที่ประชุม** - รับทราบ

**รพ.ท่าแพ** - อำเภอท่าแพ รพ.สนามมีผู้ป่วย ๕๕ ราย แต่คาดว่าจะ discharge ประมาณ ๒๐ ราย แต่จะมีผู้ป่วยเข้ามาใหม่อีก ส่วนที่ฮาพิช discharge หมดแล้ว แต่เมื่อวานเข้าไป swab ใหม่อีก ๔๐ กว่าราย เนื่องจากมีเด็กป่วย มีปัญหาสุขภาพอนามัยเรื่องการแยกเครื่องใช้แบ่งโซนต่าง ๆ คาดว่าจะทำไม่ได้ มีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่กระจายภายในอีกพอสมควร ผล swab น่าจะทราบในคืนนี้หรือรุ่งนี้เช้า อาจจะมีผลเป็นบวกจำนวนมาก แต่ไม่ได้แพร่กระจายออกข้างนอกในวงกว้าง ต้องปรับแผนการดูแล เด็กที่มีอาการค่อนข้างมากได้นำมาอยู่ห้องพิเศษที่รพ.ท่าแพ ๖ ราย

- มีการ swab รอบ ๒ ก่อนครบ ๑๔ วัน รอผลอีก ๒๐ ว่าคน สถานการณ์โดยรวมยังไม่น่ากังวล จะมีการสุ่ม swab ในรายที่อยู่รพ.อยู่แล้วที่วินิจฉัยเป็นปอดบวม หรือใช้หวัดที่เข้ามาตรวจที่ รพ. จะสุ่มตรวจทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่

**มติที่ประชุม** - รับทราบ

**รพ.ละงู** - วันนี้กำลังฉีดวัคซีน Aztraseneca แก่ผู้สูงอายุ ๗๐๐ กว่าโด้ส มีรายงาน case ตำรวจ ผล positive ๑ ราย จากการ swab เมื่อวาน ซึ่งแยกตัวอยู่ LQ ตลอดตั้งแต่แรก ได้ติดต่อรพ.สนามท่าแพแล้ว

**สถอ.ละงู** - กรณีการติดเชื้อของผู้ต้องขัง ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีการ swab ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๘ ราย พบติดเชื้อ ๑ ราย ส่ง swab ผู้สัมผัสใกล้ชิด พบติดเชื้อเพิ่ม ๔ ราย มีการดูแลกักตัว HQ ตั้งแต่รอบแรก มีผู้ต้องขังของสถอ.ละงู ติดเชื้อเพิ่มอีก ๔ ราย มีตำรวจสัมผัสเสี่ยงสูง ๑๐ ราย เจอเพิ่ม ๑ ราย ซึ่งกักตัวตั้งแต่รอบแรกแล้วเช่นกัน วันนี้ได้ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเพิ่มเติมและได้นำเข้า LQ ส่วนหนึ่งอยู่ HQ แยกเดี่ยวที่สถอ. เขาขาว มีทีมหมอครอบครัวดูแล การตรวจเชื้อจะรอระยะเวลา ๔ - ๕ วัน จะ swab ผู้สัมผัสร่วมบ้านก่อน คาดว่าไม่น่าจะขยายเป็น Cluster ใหญ่เพราะได้จำกัดพื้นที่ตั้งแต่แรก

**รพ.ละงู** - ขอทราบแนวทางการฉีดวัคซีน Az ในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง ๗ โรค บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ฉีด Sinovac เข็ม ๑ ต้องเปลี่ยนเป็น Az หรือไม่อย่างไร เพราะจากการคำนวณวัคซีน Az แล้ว ต้องใช้จำนวนมากพอสมควร จังหวัดจะมีแนวทางอย่างไร

**ประธาน** - แนวทางการฉีดวัคซีนต้องรอความชัดเจนจากระดับประเทศ จะมีหนังสือสั่งการลงมา สูตรที่ทางส่วนกลางกำลังคิดอยู่คือ หากฉีด Sinovac เข็มแรกทุกกลุ่มอายุใช้เวลา ๓ - ๔ สัปดาห์ ในการฉีดเข็ม ๒ เป็น Az จะมีภูมิคุ้มกันสู้สายพันธุ์เดลต้าได้ภายใน ๑ - ๒ สัปดาห์ แต่หากใช้ Az เป็นเข็ม ๑ ต้องรอ ๓ - ๔ เดือน ซึ่ง Az ๑ เข็ม ไม่เพียงพอกับการต้านเชื้อเดลต้า แต่อาจจะสู้กับสายพันธุ์อังกฤษ และสายพันธุ์แอฟริกาได้ จึงต้องปรับสูตรให้มีผลภายใน ๓ - ๔ สัปดาห์ ความยากคือ ต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่รับวัคซีนให้ดี รายละเอียดที่ชัดเจนต้องรอหนังสือสั่งการจากส่วนกลางก่อน และจากสถานการณ์ของจังหวัด ตัวอย่างนำร่องในหมู่ ๓,๔,๕ ตำบลบ้านควน ต้องเชิญชนกลุ่มเปราะบางให้รับวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง จากทิศทางในขณะนี้ ควรใช้เข็ม ๑ เป็น Sinovac เข็ม ๒ เป็น Az มีข้อมูลวิเคราะห์ว่าสามารถสู้สายพันธุ์เดลต้าได้ ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม และในช่วงนี้ทุกอำเภอควรมี รพ.สนามเพิ่มเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่

**รพ.ละงู** - จะขออนุมัติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพื่อขอรับรพ.สนามสำรองควนฟ้าแลบมาเป็นรพ.สนามของรพ.ละงู เพราะตอนนี้มีผู้ป่วยใช้บริการ อาจจะใช้รับผู้ป่วยระดับ ๑, ๒ ของละงู โดยจะปรับให้มีทีมรักษาพยาบาลไปบริการ เพราะหากจะทำรพ.สนามภายใน รพ.ละงูจะไม่สะดวก เพราะมีผู้ป่วยทั่วไปมารับบริการค่อนข้างมากทุกวัน

**ประธาน** - ขอให้เตรียมข้อมูลไว้ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป  
- อีกประเด็นคือ กรณีเรือนจำ ขอความร่วมมือจากทุกรพ. เมื่อตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหา ขอให้รีบ swab ให้ทันที เพราะจะมีเวลาเพียง ๔๘ ชม.ในการฝากขัง ซึ่งล่าสุดเรือนจำมีผู้ติดเชื้อแล้ว ๒๐ คน

**รพ.ละงู** - จะมีปัญหาเรื่อง การส่งตัวอย่างไปตรวจ อาจจะต้องจัดระบบการจัดส่งใหม่ อาจต้องให้ทางตำรวจส่งเอง หรืออาจจะต้องให้รพ.สตูล ช่วยจัดระบบการจัดส่งในวันอังคาร พุธ สดดี

**ประธาน** - จะหารือกับ รพ.สตูล เพื่อหาแนวทางต่อไป  
- สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอให้ทุกพื้นที่จำกัดบริเวณอยู่ ให้จริงจังทุกพื้นที่  
- ขอให้ทุกรพ.พิจารณาเรื่อง การจัดส่งยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไปให้ที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงการนำเชื้อเข้ารพ.

-ขอให้ทุกพื้นที่ปรับแนวทางการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ต้องมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ใช้ความเข้มแข็งของชุมชน ในการจำกัดบริเวณ เพื่อควบคุมโรคให้เร็ว ที่สำคัญคือ ต้องให้ความมั่นใจเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก

มติที่ประชุม - รับทราบ

ปิดประชุม ๑๒.๒๕ น.



(นายจักรพงษ์ แผล่ทองคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัตวายางานการประชุม



(นายธีระยุทธ เกียรติธัญชิต)

รท.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม